



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
1.กิจกรรม สร้างความรูความ เข้าใจกับบุคลากรในห นวยงานเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดตามแบบ ประเมิน IIT	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด การรับรู้ IIT ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ โดยมีการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมิน ITA เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัด(IIT) และ บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามแบบ ประเมิน IIT	1.บุคลากรมีความเข้าใจในแต่ละข้อคำถาม และสามารถตอบประเด็นคำถามได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน 2.มีการตอบแบบประเมินและตัวชี้วัดตามแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ครบ ตามจำนวน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	คณะทำงาน สนับสนุนการ ประเมิน ITA	1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567
2.กิจกรรม สร้างความรูความ เข้าใจกับบุคลากรใน นวยงานเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดตามแบบ ประเมิน EIT	- มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อขอความ ร่วมมือให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกที่เข้ามา ติดต่อขอใช้บริการ ของทาง อบต.หนองบ่อ ทำแบบ ประเมินความรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทุกครั้งที่มีการเข้า ใช้บริการ	1.บุคลากรมีความเข้าใจในแต่ละข้อคำถาม และสามารถอธิบายบุคคลภายนอกที่เข้ามา ติดต่อขอใช้บริการ ของทาง อบต.หนองบ่อ ทำ แบบประเมินความรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2.ได้มีการแนะนำให้แสดงคิวอาร์โค้ดไว้บนโต๊ะ ทำงานเพื่อสะดวกในการที่จะให้ผู้เข้ามาติดต่อ ขอใช้บริการได้ทำแบบประเมินได้ง่าย	เจ้าหน้าที่ทุกคนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบ่อ	1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		3.มีการตอบแบบประเมินและตัวชี้วัดตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ครบตามจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด		
3.กิจกรรมสร้างความรูความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามแบบประเมิน OIT	- มีการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัด OIT เพื่อสร้างความรูความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัด OIT และบุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามแบบประเมิน OIT	1.บุคลากรมีความเข้าใจในแต่ละข้อคำถาม และสามารถตอบประเด็นคำถามได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 2.มีการตอบแบบประเมินและตัวชี้วัดตามแบบวัด OIT ครบตามจำนวน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	คณะทำงานสนับสนุนการประเมิน ITA และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตอบแบบวัด OIT	1 มกราคม - 30 เมษายน 2567
4.กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	- มีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	1.บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม	เจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	1 มกราคม - 30 เมษายน 2567